

## **Các loại gà tre phổ biến**

### **1. Gà Tre Rặc.**

Gà tre rặc là dòng gà tre thuần chủng tại Việt Nam, chúng có kích thước khá nhỏ tầm 400-500g đối với Gà Tre Mái và 600-800g Đối Với Gà Tre Trống. Gà Tre Rặc có máu chiến và rất hung hăng, với ngoại hình thon gọn nên chúng rất nhanh nhẹn trong chiến đấu và cũng rất lì đòn. Tuy nhiên, lối đá của chúng đa phần là chạy kiệu tức chúng đá một lúc rồi chạy vòng sau đó quay lại đá tiếp nó chỉ thích hợp cho loại hình Đá Gà Đòn nên không được các anh em chơi Đá Gà Tre Cựa Sắt ưa chuộng. Ngoài ra, ngoại hình gà tre rặc thon gọn, dáng cao, chân thon, đi nhẹ, gáy rất thanh nên được những người chơi thú kiểng rất để ý mua về làm cảnh

Tại Việt Nam, gà tre rặc được lai tạo nhiều với các dòng khác để tăng trọng lượng và cải thiện lối đá nhằm thích nghi với các trường Đá Gà Tre Campuchia. Giá thành của 1 cặp Gà Tre Giống trưởng thành tham khảo tại Trại Gà Minh Trí là 500 nghìn/cặp.

### **2. Gà Tre Mỹ.**

Gà tre Mỹ hiện nay là dòng gà được lai tạo từ giống gà Bantam hoặc giống gà rừng Nam Mỹ với các dòng gà nòi thuần chủng như gà Hatch, Kelso, Cuban, Asil, Giáp... nhằm cho ra một giống gà thuần chủng có kích thước nhỏ, sức chiến đấu cao, ít bệnh tật phục vụ các nhu cầu Đá Gà Cựa Sắt hay làm cảnh. Vì là dòng gà được lai tạo, nên chúng được sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội như : cơ thể thon gọn và sự linh hoạt, nhanh nhẹn của dòng gà Rừng Nam Mỹ, sức bền, sự hung hãn, lì đòn và lực đá mạnh của các dòng gà nòi Mỹ nên chúng không e ngại bất kỳ đối thủ nào kể cả có to hơn chúng. Một số dòng gà tre Mỹ hay được yêu thích như: Gà Tre Asil Mỹ, Gà Kelso, Gà Cuban, Gà Tre Hatch... Hiện nay, gà Tre Giống Mỹ rặc được anh em lấy đồ với các dòng gà thuần chủng tại Việt Nam để phù hợp cho việc Đá Gà Tre Cựa Sắt tại địa phương.

### **3. Gà Tre Lai.**

Các dòng gà Tre lai khá phổ biến tại Việt Nam, chúng bắt nguồn từ dòng gà tre Mỹ cho lai với gà tre rặc thuần chủng tại Việt Nam. Tùy vào công thức lai tạo mà cho ra các thế hệ Gà Tre Lai Mỹ như Tre lai 75, tre lai 50, tre lai 25. Các dòng này sẽ có những đặc điểm và lối đá khác nhau.